

KẾ HOẠCH

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Ea Ly

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND Tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện Sông Hinh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Sông Hinh. UBND xã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của nhân dân.

Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của quy định TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, đảm bảo cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của xã.

2. Yêu cầu

Tập trung quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc rà soát, đánh giá TTHC, sản phẩm rà soát quy định, TTHC phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách TTHC.

Áp dụng nguyên tắc công khai, minh bạch, tham vấn người dân, doanh nghiệp và khai thác tối đa các nguồn lực hợp pháp cho việc rà soát quy định TTHC.

Sau khi rà soát các bộ phận chuyên môn đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, sửa đổi các quy định, TTHC đang tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT

1. Phạm vi rà soát

Các bộ phận chuyên môn chủ động rà soát tất cả các quy định về TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, giải quyết của ngành mình để báo cáo và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, không thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. Trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động doanh nghiệp; các quy trình giải quyết liên thông giữa các cơ quan với nhau.

(Kèm theo phụ lục danh mục TTHC rà soát năm 2022)

2. Cách thức rà soát:

Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở nội dung các TTHC đã được công bố và văn bản quy định liên quan đến TTHC cần rà soát.

Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại điều 25, 26, 27 của Thông tư số 02/2017/TT -VPCP và sử dụng các Biểu mẫu 02/RS- KSTT, Biểu mẫu 03/SCM-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT- VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính Phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các bộ phận chuyên môn cấp xã:

Căn cứ nội dung kế hoạch này và thực tế tình hình giải quyết TTHC tại UBND xã, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND UBND cấp xã theo tiêu chí lựa chọn các thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính có tác động lớn, quy định về thủ tục hành chính có nội dung không cần thiết, không phù hợp, gây tốn kém chi phí thực hiện.

Phối hợp tích cực với các ban, ngành, UBND xã khi nhận được đề nghị phối hợp hoặc tham gia ý kiến về nội dung rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết.

Tổ chức rà soát từng TTHC thuộc lĩnh vực, qua đó tham mưu, đề xuất UBND xã các phương án đơn giản hóa TTHC.

Các ban, ngành được giao nhiệm vụ phối hợp và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham gia, phối hợp rà soát TTHC khi được yêu cầu.

2. Văn phòng UBND xã

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện rà soát theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ.

Tham mưu UBND xã kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả rà soát các bộ phận chuyên môn; tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả rà soát và phương án đơn giản hoá TTHC trình UBND xã trước ngày 24/6/2022 để báo cáo Văn phòng UBND

huyện.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện các kiến nghị về đơn giản hóa TTHC đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Ea Ly. Yêu cầu các bộ phận chuyên môn của UBND xã phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Văn phòng UBND huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT;
- Các ngành, đoàn thể xã;
- Các thôn, buôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Hùng

DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 25/02/2022 của UBND xã Ea Ly)

	TÊN/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH	LĨNH VỰC	CƠ QUAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT		THỜI GIAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT	
			CHỦ TRÌ	PHỐI HỢP	BẮT ĐẦU	HOÀN THÀNH
I	Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Nông nghiệp					
1	Phê duyệt kế hoạch khuyến nông(cấp xã)	Nông nghiệp	Bộ phận Nông nghiệp	VP UBND xã	01/01/2022	03/06/2022
II	Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Phòng chống thiên tai					
1	Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu	Phòng chống thiên tai	Bộ phận Nông nghiệp	VP UBND xã	01/01/2022	03/06/2022
III	Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực thủy lợi					
1	Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước(Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)	Thủy lợi	Bộ phận Nông nghiệp	VP UBND xã	01/01/2022	03/06/2022
IV	Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Bảo trợ xã hội					
1	Thực hiện điều chỉnh, thời hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.	Bảo trợ xã hội	VHXH (LĐTĐ-XH)	VP UBND xã	01/01/2022	03/06/2022

V	Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Phòng, chống tệ nạn xã hội					
I	Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thực	Giáo dục	VHXH (VHTT)	VP UBND xã	02/01/2022	03/06/2022